

# การให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิก ที่ใช้กับอาหารและผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า

นางสาวดวงกมล เซาว์ศรีหมุด

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์

กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 โดยทำหน้าที่ออกใบรับรอง และ/หรือ ให้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ที่กลุ่มรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จัดทำขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กลุ่มรับรองฯ ได้ให้บริการรับรองผลิตภัณฑ์ ๒ ขอบข่าย คือ ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารและผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ สํารวจ ตรวจสอบ ประเมินสถานประกอบการเบื้องต้นและตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพการผลิตของผู้ประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหารและผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าในจังหวัดต่าง ๆ เช่น กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สมุทรสาคร ราชบุรี ลำปาง เชียงใหม่ พะเยา ได้ผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ผลิตภัณฑ์ภาชนะเซรามิกที่ใช้กับอาหาร มีผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองจำนวน ๑๙ ผลิตภัณฑ์ จาก ๑๒ ผู้ประกอบการ ได้การรับรองผลิตภัณฑ์จำนวน ๑๓ ผลิตภัณฑ์ จาก ๘ ผู้ประกอบการ ๒) ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้า มีผลิตภัณฑ์ยื่นขอการรับรองจำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ จาก ๕ ผู้ประกอบการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมิน

ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรองฯ มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล กลุ่มรับรองฯ จึงได้ดำเนินงานตามระบบคุณภาพสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 เช่น จัดทำและปรับปรุงเอกสาร ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และรูปแบบการรับรองผลิตภัณฑ์ ทบทวน แก้ไขและปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพรวมทั้งฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์ ประเมินและขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเครือข่าย พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มรับรองฯ นอกจากนี้กลุ่มรับรองฯ ได้ยื่นขอการรับรองระบบคุณภาพหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ISO/IEC 17065 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค ให้มั่นใจว่าได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี เป็นไปตามมาตรฐาน อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและ

เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองผู้ผลิตยังสามารถใช้ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการรับรองในอนาคตได้



ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการเพื่อสำรวจและประเมินการควบคุมคุณภาพการผลิต



ภาพการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัยแบบผ้า